

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. กรมชลประทานหยุดจ่ายน้ำทำนาแล้ว
๒. ติบีบีจีนซื้อข้าว ๔ แสนตัน
๓. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
๔. ภัย “น้ำเขียว” เหตุแล้งจัดค่าอซิเจนต่ำ
๕. กองทุนช่วยชาวนา จ่ายดอกสู่อุบัติกรม.
๖. กทม.เร่งช่วยเกษตรกรกรุง
๗. รัฐขายข้าวเงิน “จีทูจี” ล็อตแรก ส่งมอบ ๔ แสนตัน
๘. พณ.ขายข้าวเงินอีก ๔ แสนตัน
๙. สตง.สั่งอายัด “ข้าวเน่า” เป็นผงทั้งโกดัง
๑๐. สั่งอายัดข้าว ๓ โกดังพิษณุโลก
๑๑. ขายเงินอีก ๔ แสนตัน พณ.จ่อเซ็นจีทูจีค้าข้าว

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด



กรมชลประทานหยุดจ่ายน้ำทำนาแล้ว

ชัยนาท - นายจตุรงค์กร สมคน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 กล่าวว่า กรมชลประทานได้ปรับแผนการส่งเพื่อการทำนาปรัง โดยออกประกาศไปแล้วคือฤดูกาลผลิตนาปรังครั้งที่ 1 และส่งน้ำให้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยได้ห้าเดือนเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เมื่อเสร็จสิ้นการทำนาปรังครั้งแรกแล้วต้องหยุดอย่างเด็ดขาด เพราะถ้าปลูกต่อเนื่อง ปริมาณน้ำไม่มีเพียงพอไปใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.แล้ว โดยในเดือนมี.ค. จะลดปริมาณน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ไว้ใช้เพียงพออุปโภค-บริโภค และหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ เท่านั้น

“แม้เกษตรกรจะเรียกร้องขอทำนาในช่วงที่หยุดส่งน้ำตามแผนส่งน้ำแล้ว ก็จะไม่ส่งน้ำให้แน่นอน เพราะน้ำที่มีอยู่ใน 2 เขื่อนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอเพื่อการเพาะปลูกที่เกินจากแผนที่กำหนดได้ ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เตรียมไว้สำหรับต้นฤดูฝน เพราะเดือนพ.ค. เป็นช่วงเริ่มฤดูการทำนา” นายจตุรงค์กรกล่าว



นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้รายงานความคืบหน้าการค้าดำเนินการตามบันทึกความตกลงร่วมมือหรือเอ็มโอยูชายข้าวกับจีนในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 1 ล้านตันให้ทราบ หลังจากเดินทางกลับจากประเทศจีนเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยจีนเตรียมที่จะลงนามในสัญญาซื้อขายจากไทยล็อตแรกจำนวน 400,000 ตันภายในเดือน มี.ค.นี้ โดยทางรัฐบาลจีนยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยได้เสนอว่าหากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่สัญญาการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้

คีบี่ปเงินซื้อข้าว 4 แสนตัน

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 28 ก.พ.57 ได้ระบาย ดังกล่าว ส่วนความคืบหน้าการขอใช้งบกลาง 712 ข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) เพิ่มได้ ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายให้ชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการ อีกจำนวน 110,000 ตัน ส่งผลให้ในเดือน ก.พ.57 รับจำนำปีการผลิต 2555/56 นั้น คาดว่าคณะกรรมการระบายข้าวในสต็อกได้รวมประมาณ 800,000 ตัน การเลือกตั้งหรือ กกต.จะส่งหนังสือแจ้งอนุมัติ อย่างไรก็ตามเงินที่ได้จากการระบายข้าวจะทยอย อย่างเป็นทางการภายในช่วงเย็นวันที่ 28 มี.ค.นี้ เข้ามาตามการส่งมอบข้าว หรือเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง มี.ค.2557 จากนั้นจะส่งเรื่องให้กับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เตรียมการเรื่องเอกสาร และขอยืนยันว่าราคาที่ยาวข้าวออกไปได้อิงราคาตลาด ทั่วโลกซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีสูตรในการคำนวณราคา ไว้แล้วคาดว่าชาวนาจะได้รับเงินภายในสัปดาห์หน้า.



เดลินิวส์

วันที่ : เสาร์ 1 มีนาคม 2557

ปีที่ : - ฉบับที่: 23,515 หน้า : 6

คอลัมน์ : ขั้วเคลื่อนไหวแห่งชาติด้านสหกรณ์



☒ นายวินัย กสิวิทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันก่อน



ภัย"น้ำเขียว"เหตุแล้งจัดค่าออกซิเจนต่ำ

คพ.เตือนหลีกเลี่ยงใช้แหล่งน้ำนิ่ง

กรมควบคุมมลพิษ - เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้ง สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัญหาน้ำเขียวหรือเกิดสภาวะ "ยูโทรฟิเคชัน" โดยเมื่อสภาพน้ำเริ่มมีน้อยและน้ำนิ่งไม่มีการไหลเวียน จะทำให้เกิดการสะสมของธาตุอาหารพืช พอสองแดดจัดจะทำให้สาหร่ายและพืชน้ำเติบโตได้ดีจนหนาแน่นมากเกินไป โดยจะพบว่าน้ำเขียวในลำน้ำจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเกิดความผันแปรในรอบวัน ช่วงกลางวันปริมาณออกซิเจนในน้ำจะมีค่าสูงเพราะการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ส่วนกลางคืนจะลดต่ำลงมากเพราะสาหร่ายใช้หายใจ โดยความผันแปรดังกล่าวนี้จะทำให้สัตว์น้ำเกิดความเครียด และมีความทนทานต่อโรค

ต่ำลง โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงในกระชัง จึงขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำในแหล่งน้ำนิ่ง ส่วนเกษตรกรไม่ควรเลี้ยงปลาในกระชังที่น้ำนิ่ง ไม่ถ่ายเท เพราะปลาจะตาย ส่วนการติดตามสถานการณ์และคุณภาพน้ำ นายวิเชียรกล่าวว่า พบปัญหาคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหาน้ำเต็มรุก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยน้ำเต็มรุกไปจนถึงจุดสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ของการประปานครหลวง (กปน.) ระยะทางห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 100 ก.ม. โดยมีค่าเค็มต่ำสุดเท่ากับ 0.2 กรัมต่อลิตรในช่วงน้ำลง และสูงสุดเท่ากับ 0.6 กรัมต่อลิตร มีค่าเกินกว่ามาตรฐานสำหรับการนำมาผลิตประปาและการบริโภค ซึ่งไม่ควรเกิน 0.25 กรัมต่อลิตร



กองทุนช่วยชาวนา จ่ายดอกส่อผิดกม.

โพสต์ทูเดย์ > ธ.ก.ส.กลุ่ม กองทุนช่วยชาวนาส่อผิดกฎหมายอีก เหตุจ่ายผลตอบแทน 0.63%

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง เปิดเผยว่า โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตกรณีการตั้งกองทุนชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธ.ก.ส.) ว่าการตั้งกองทุนแบบนี้สามารถนำเงินเข้าบริจาคและสมทบได้ 3 บัญชี ในแบบที่มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี ถึงแม้จะต่ำมาก แต่เชื่อว่าจะน่าจะมีปัญหา หากจะขอให้รัฐบาลหน้าช่วยชดเชยดอกเบี้ย เพราะการระดมดอกเบี้ยดังกล่าว แม้จะต่ำแต่ถือเป็นการผูกพันรัฐบาลใหม่ จะผิดกฎหมาย จึงควรใช้รูปแบบที่บริจาค และนำเงินสมทบแบบที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย หรือไม่ก็ต้องให้รัฐบาลรักษาการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ครบหมด ก่อนรัฐบาลหมดวาระซึ่งคงเป็นไปได้

ด้านแหล่งข่าวจากสหภาพ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า สหภาพและพนักงานกังวลเรื่องกองทุนชาวนาในรูปแบบที่มีการจ่ายดอกเบี้ยว่าจะผิดกฎหมาย เพราะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้น หากให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบจะนับเป็นภาระผูกพัน ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 (3)

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หากผู้บริหาร ธ.ก.ส. จะเลี่ยงโดยการนำผลประโยชน์

ของธนาคาร คือกำไรเอามาจ่ายดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละล้านบาทแทน ทางพนักงานก็คงไม่ยอม เพราะกระทบต่อผลดำเนินงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ภาวะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการจ่ายให้ผู้นำเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนชาวนา ทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบและสามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพราะถือเป็นการดำเนินธุรกรรมปกติของธนาคาร

“จากการหารือเบื้องต้นในที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นว่าภาวะดอกเบี้ย 0.63% ควรจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล ไม่ใช่ ธ.ก.ส. และกรมเองก็ได้มีมติให้ธนาคารแยกบัญชีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ออกจากการดำเนินงานปกติด้วย ทำให้ชัดเจนว่าภาวะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแล” แหล่งข่าวเปิดเผย

ทั้งนี้ ยืนยันว่าแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นการหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ธ.ก.ส. ที่จะเร่งดำเนินการทำทางจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการและได้รับใบประทวนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก



กทม.เร่งช่วยเกษตรกรกรุง

นายอรุณพร สุวัธนเดชา รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.มีโครงการจะช่วยเหลือโดยการรับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่การทำนา รวมในกรุงเทพฯ ประมาณ 80,000 ไร่ และส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปรังปีละ 2-3 ครั้ง จึงทำให้ชาวนามีผลผลิตจำนวนมาก โดย กทม.จะรับซื้อในราคาตลาดที่เหมาะสม และเป็นผู้นำข้าวที่รับซื้อมายรรจุกผ่านแบรนด์ กทม. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของข้าว และจัดหาตลาดในการขายข้าวต่อไป โดย กทม.มีตลาดในการขายข้าวอยู่แล้ว อาทิ โรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 438 โรงเรียน ที่ต้องทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้นักเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายให้ทางสำนักพัฒนาสังคม กทม. เป็นผู้ไปศึกษา และหาวิธีการที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

นางจันทนา พันธุ์พิริยะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเมล็ดอ่อน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากการปลูกเมล็ดอ่อนให้ได้ผลดีค่อนข้างทำได้ยาก มีขั้นตอนในการดูแลรักษามากกว่าพืชชนิดอื่น สำนักพัฒนาสังคมจึงได้กำหนดจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้สนใจ และศึกษาดูงานในแปลงปลูกของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 12 มี.ค.57 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โทร. 0-2247-9499 และ 0-2247-9640 ในวันและเวลาราชการ.



รัฐชายชาวจีน 'จีทูจี' ล็อตแรก ส่งมอบ 4 แสนตัน

"นิวัฒน์ธำรง" เผยกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเซ็นสัญญาขายข้าวจีทูจีให้จีนล็อตแรก 4 แสนตัน คาดส่งมอบได้เม.ย.นี้ ด้านทูตจีน แจงซื้อข้าวผ่านคอฟไปก็ปีละ 1 ล้านตันมีเงื่อนไข รัฐบาลใหม่ปรับเงื่อนไขได้ ขณะส่งออก เดือนเม.ค. เพิ่ม 19.9% เนื่องจากราคาข้าวไทย อ่อนตัวอยู่ในระดับแข่งขันได้ในตลาดโลก

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนจำนวน 1 ล้านตันต่อปี ว่าได้รับรายงานจากนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนว่าการการค้าต่างประเทศได้ตกลงในเบื้องต้นที่จะลงนามในการขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีนล็อตแรกจำนวน 4 แสนตัน โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาที่รัฐบาลจีนภายในเดือนมี.ค.นี้

นายนิวัฒน์ธำรง คาดว่าจะมีการส่งมอบข้าวในจำนวนดังกล่าวให้กับจีนได้ในเดือนเม.ย.นี้ โดยรัฐบาลจีนยินยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดว่าจะไม่ผูกพันกับรัฐบาลต่อไปและในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลจีน หากรัฐบาลต่อไปไม่เห็นด้วยกับสัญญานี้

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่าในเดือน ก.พ. ได้ระดมขายข้าวไปแล้ว 8 แสนตัน จากเป้าหมาย **อ่านต่อหน้า > 4**

ต่อจากหน้า > 1

: รัฐชาย

1 ล้านตันต่อเดือน เพื่อให้ได้เงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการขยายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า(เอฟพี)ได้อีกในปริมาณ 1.1 แสนตัน ส่วนเงินจะทยอยเข้ามาตามการส่งมอบข้าวให้กับเอกชน ซึ่งมั่นใจว่าระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2557 จะมีเงินเข้ามาจากการขายข้าวเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท รวมเงินจากการขายข้าว 2.4 หมื่นล้านบาท

เมื่อรวมกับเงินที่รัฐบาลขอเอ็มจากงบกลางนำไปจ่ายค่ารับจำนำข้าวอีก จำนวน 2 หมื่นล้านบาท และอีก 712 ล้านบาท ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 3,900 รายซึ่งค้างจ่ายมาตั้งแต่ปีการผลิต 2555/2556 ก็จะมีเม็ดเงินที่จ่ายให้กับชาวนาในเดือนมี.ค.นี้ ประมาณ 4.5 - 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออุมัติให้สำนักงานประมงดำเนินการจัดเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 712 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปจ่ายชาวนา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเงินที่ค้างชำระจากโครงการเก่า

สถานทูตจีนแจ้งซื้อข้าวช่วยเหลือไทย

ด้าน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนไทยประชาชนจีนประจำประเทศไทย ส่งอีเมลตอบคำถาม เกี่ยวกับการซื้อข้าวว่า จะเร่งซื้อข้าวตามข้อตกลงเดิมคือปีละ 1 ล้านตันเป็นเวลา 2 ปี เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย

ข้อมูลจากสถานทูตจีนระบุว่า "จีนนำเข้าข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จากประเทศไทยทุกปี เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว บริษัท คอฟโก (COFCO) ของจีนและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทยได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่ว่า จีนจะซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตันเป็นเวลา 2 ปี

ประเทศไทยกับประเทศไทยเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความสนิทชิดเชื่อกัน เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวนาไทย และช่วยเหลือชาวนาไทยอย่างแท้จริง ทั้งสองฝ่ายจะร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ให้เกิดผลโดยเร็ว ส่วนรายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อ"

แจ้งขายข้าวเงินแบ่ง 2 ล็อต

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่ได้ตกลงกับรัฐบาลจีนไทยจะขายข้าวแบ่งเป็นล็อตแรก 4 แสนตัน และล็อตที่สอง 6 แสนตัน รวมเป็น 1 ล้านตัน และปีต่อไปอีก 1 ล้านตัน จะเป็นแบบค่อยๆ ทยอยรับมอบ ซึ่งเป็นวิธีการธรรมดาของการขายข้าวทั่วไป

การซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนครั้งนี้ทางการจีนน่าจะให้ซื้อขายผ่านรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลาง คือ คอฟโก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า การซื้อขายจีทูจีต้องซื้อขายโดยรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลกลางเท่านั้น

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่าในสัญญาที่มีการระบุด้วยว่า หากไทยมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็อาจยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งฝ่ายจีนยินยอม เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยให้คำแนะนำมาก่อนหน้านี้ว่าในระหว่างรัฐบาลรักษาการ กระทรวงพาณิชย์ยังสามารถขายข้าวในสต็อกในรูปแบบจีทูจีได้ แต่ต้องไม่เป็นภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดใหม่

ทั้งนี้ จีนเสนอจะซื้อข้าวจากไทยต่อเนื่อง 5 ปีๆ ละ 1 ล้านตัน แต่ในระยะเร่งด่วนนี้ จีนจะซื้ออีกก่อน 2 ล้านตัน หรือภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีข้าวหลายชนิด ทั้งข้าวขาว 5% ข้าวขาว 100% ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

"สมชัย" ระบุไม่อยู่ในอำนาจกกต.

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่าการลงนามเอ็มโอยูเพื่อขายข้าวให้กับรัฐบาลจีนนั้น ไม่เกี่ยวกับกกต. และไม่อยู่ในอำนาจที่กกต. จะต้องตีความ เนื่องจากเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลก็ต้องคำนึงว่าการจะลงนามทำสัญญาดังกล่าวจะต้องไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปด้วย

นายสมชัย กล่าวว่าการนี้ก็จะเข้าขายตาม



สถิติการส่งออกข้าวไทย

● ปริมาณ (ตัน) ● มูลค่า (ล้านบาท)
↑ ↓ เปลี่ยนแปลง (%)

ม.ค.2556	580,983	12,487	
ม.ค.2557	696,558	12,372	↑ 19.9 ↓ -0.9
ธ.ค.2556	691,972	13,012	↑ 0.7 ↓ -4.9
ม.ค.-ธ.ค. 2555	6,734,429	142,976	
ม.ค.-ธ.ค. 2556	6,612,618	133,852	↓ -6.4 ↓ -4.7

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ที่ต้องให้กกต.รับ
พิจารณาหรือไม่นั้น ไม่ขอตอบ เพราะไม่มีอำนาจ
ไปตีความข้อกฎหมาย และคิดว่ารัฐบาลก็คงไม่
ยื่นเรื่องดังกล่าวมาให้กกต.พิจารณา

ไทยส่งออกข้าวเดือนม.ค.เพิ่ม 19.9%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าการ
ส่งออกข้าวในเดือนม.ค. 2557 มีปริมาณทั้ง
สิ้น 696,558 ตัน มูลค่า 12,372 ล้านบาท โดย
ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19.9% ขณะที่มูลค่าส่ง
ออกลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี 2556 ที่มีการส่งออกปริมาณ 580,983
ตัน มูลค่า 12,487 ล้านบาท

การส่งออกข้าวในเดือนม.ค. 2557 มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากมีการ
ส่งออกข้าวขาว เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อน ใน
ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่งลด
ลงจากเดือนก่อนพอสมควร

สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้ราคา
ข้าวของไทยในตลาดต่างประเทศยังคงมีแนว
โน้มอ่อนตัวลงและอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจาก
คู่แข่งมากนัก โดยในขณะนี้ราคาข้าวของไทยห่าง
จากประเทศคู่แข่งประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อตัน
โดยสมาคมฯ คาดว่าในเดือนก.พ.นี้ จะมีการส่ง
ออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากราคา
ข้าวของไทยสามารถแข่งขันได้



พล.ชายข่าวจีนอีก4แสนต้น ปปช.ยันยึดกม.-เอาผิดมือบ

วางซีโพรโกล์ ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เลขาฯป.ป.ช.
เชื้อชมชู่การทำงาน เล็งแจ้งความมือบ กวป.
ด้าน'ปานเทพ'ยันไม่กดดันไต่สวนคดีนายกฯ
พาณิชย์ชายข่าวให้เงินได้อีก 4 แสนต้น ไม่ผูกพัน
รบ.หน้า (อ่านต่อหน้า 11)

พล.ชายข่าวจีนอีก4แสนต้น

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการเจรจาขาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนจำนวน 1 ล้าน
ตันต่อปีว่า ได้รับรายงานจากนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพิ่งเดินทางกลับจาก
ประเทศจีนว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ตกลงเบื้องต้น
จะลงนามในการขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีน
ล็อตแรก 4 แสนต้น คาดว่าจะลงนามในสัญญาที่
รัฐบาลจีนภายในเดือนมีนาคม และคาดว่าจะมีการ
ส่งมอบข้าวในจำนวนดังกล่าวให้กับจีนได้ในเดือน
เมษายน 2557 รัฐบาลจีนยอมรับการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขสัญญากำหนดว่าจะไม่ผูกพันกับรัฐบาลต่อไป
และในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
สัญญาได้ ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาล
จีนหากรัฐบาลต่อไปไม่เห็นด้วยกับสัญญานี้

จ่ายค่าข้าวมี.ค.ได้อีก5หมื่นล.

นายนิวัฒน์ธำรงยังกล่าวถึงการระบายข้าวในเดือน
เดือนกุมภาพันธ์ ว่า ตั้งเป้าจะระบายข้าวในสต็อก
ของรัฐบาลให้ได้ 1 ล้านตันต่อเดือน เพื่อให้ได้เงิน
8,000 ล้านบาท ขณะนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ยอด
ระบายข้าวได้แล้วรวม 8 แสนต้น ส่วนหนึ่งเป็นการ
ระบายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟพีดี) ได้
ปริมาณ 1.1 แสนต้น ส่วนเงินจะทยอยเข้ามาตาม
การส่งมอบข้าวให้กับเอกชน มั่นใจว่าระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม 2557 จะมีเงินเข้าจากการระบาย
ข้าวเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท รวมเงินจาก
การระบายข้าว 2.4 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่
รัฐบาลขออิมจากบกลางที่จะนำไปจ่ายค่ารับจำนำ
ข้าวอีก จำนวน 2 หมื่นล้านบาท และอีก 712 ล้าน
บาท ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 3,900 ราย ดัง
จ่ายมาตั้งแต่ปีการผลิต 2555/2556 จะมีเม็ดเงิน
ที่จ่ายให้กับชาวนาในเดือนมีนาคมประมาณ 4.5-5
หมื่นล้านบาท ในส่วนเงิน 712 ล้านบาทที่ รัฐบาล
ยังรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อส่งเรื่องให้สำนัก
งบประมาณจัดเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อไป ธ.ก.ส. เตรียม
จ่ายเงินดังกล่าวไว้แล้วคาดว่าชาวนาจะได้รับเงิน
ภายในสิ้นคาห์หน้า

รอเงินเข้ากองทุนช่วยชาวนา

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ใช้งบ
กลาง 2 หมื่นล้านบาทในโครงการรับจำนำข้าวว่า
ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ยื่น
เรื่องเสนอขอใช้งบกลาง ดังนั้นขณะนี้ต้องรอขึ้น
ตอนการหรือกับ กกต.และสำนักงบประมาณก่อน

นายมนัสกล่าวในฐานะกรรมการ ธ.ก.ส.ว่า
ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำข้าว
มาเข้าโครงการรับจำนำข้าวยังมีการจ่ายเงินเป็น
ระยะๆ เพียงแต่ไม่มากนัก เพราะมีเงินจากการ
ระบายข้าวทยอยส่งเข้ามา จากนั้นไปจะมีเงินที่
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนำมาบริจาคสมทบ
เข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ตามที่ ธ.ก.ส.ได้จัด
ตั้งขึ้น จะเริ่มวันที่ 3 มีนาคมนี้ และเชื่อว่าน่าจะ
ถึง 2 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมาย

กรณีที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) ประมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน (พีเอ็น) เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายมนัสกล่าวว่า มี
รัฐวิสาหกิจยื่นเข้ามาเพียง 1 ราย จึงล้มประมูล
ไป ดังนั้นเงินที่จะนำมาจ่ายให้เกษตรกรคงเป็น
เงินจากกองทุนและเงินจากการระบายข้าวไม่ก่อน
เพราะในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอแนวทางการ
ออกพันธบัตร ธ.ก.ส.ถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ แต่ยังไม่
มีข้อสรุป มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปหารือใน
รายละเอียดและนำกลับมาเสนอในที่ประชุมคณะ



สดง.สัง आयัด

‘ข้าวเน่า’

เป็นผงทั้งโกดัง เล่ห์โรงสีแหกตา!

ผงะข้าวกว่า 6 พัน
กระสอบ กลายเป็นแป้ง
ป่นอัดคาถุง โผล่โกดัง
อ.วัดโบสถ์ ♦ อ่านต่อหน้า 18

‘ข้าวเน่า’

□ ต่อจากหน้า 1

เมื่อสองแคว ซาก หนู-นก คายเพียบ อ่างนืด ฟันขามไม่ทั่วแกมพยายามกลบเกลื่อนพาไปคูแค่นี้ ข้าวดี สัง आयัดทั้งโกดังพร้อมพันพันที่เสื่อมคุณภาพจริง ผัง “นิวัฒน์ธำรง” ลั่น กคค.เห็นชอบงบกลาง 712 ล้าน เชี่ยวชาญชาวนาฤดูกาล 55/56 แล้ว ส่วน “พุทธะอิสระ” คีเคยอีก 3 วัน เลื่อนพหลุค สดง. จักรามเหตุใครรัฐถึงบัจขนาดนี้ ด้าน “อัยการสูงสุด” เดินหน้าฟ้องคดีศาลปกครองฐานรัฐทำผิดสัญญา ขณะที่ “ปานเทพ” จ้อหาที่ทำงานสำรอง หลังโดน กวป.ปิดล้อม ป.ป.ช.เร่งหาหลักฐานเอาผิดแกนนำ ขณะที่ “คลัง” เหยียดกองทุนช่วยเหลือชาวนาไม่คองผ่าน ครม. ยันเป็นธุรกรรมทางปกติของธนาคารเท่านั้น

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเรียก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มารับทราบข้อกล่าวหากรณีเพิกเฉยการปราบปรามการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแทนขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จ.นนทบุรี และกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

(กัป.) ได้เคลื่อนมวลชนมาปิดหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมกับนำไขกต็องถูกแจเปิดทางเข้าออกทุกประตูเพื่อขัดขวางไม่ให้ ป.ป.ช. เข้าทำงานและแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายกรัฐมนตรีได้ ด้าน ธ.ก.ส. มีมติตั้งกองทุนช่วยเหลือ 2 หมื่นล้าน ขณะที่ “พุทธะอิสระ” จากอัยการสูงสุดเตะถ่วงคดีรัฐโกงชี้ 1 ปีศาลาคต้องเห็นผล ส่วนรัฐวิสาหกิจเงินอื่นของประมุดตัวพีเอ็น ธ.ก.ส. 2 หมื่นล้านจ่ายที่ชาวนานั่น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำ กปปส. พร้อมด้วย นายระวี รุ่งเรือง นำชาวนาที่ได้รับความสะดวกร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้อัยการยื่นฟ้องเพื่อเรียกเงินจำนำข้าวซึ่งมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เลขาธิการอัยการสูงสุด ลงมารับเรื่องร้องทุกข์จากชาวนาและมีการตั้งโต๊ะสำหรับให้มติกรของสำนักงานอัยการสูงสุดสอบปากคำรวมทั้งตรวจสอบพยานเอกสารในการเร่งรัดการยื่นฟ้องคดีให้เสร็จทันภายในสัปดาห์หน้า โดยหลวงปู่พุทธะอิสระยืนยันว่าจะเร่งฟ้องร้องคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตโครงการนี้ทันทีซึ่งในวันที่ 3 มี.ค. จะเคลื่อนพลาไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เพื่อให้ตรวจสอบว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่มี

เงินมาจ่ายให้ชาวนาทั้งที่รับจำนำข้าวไปแล้ว ด้าน นายปรเมศวร์ กล่าวว่า อัยการจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองก่อนเพราะเป็นการผิดนัดชำระหนี้ที่เป็นสัญญาทางปกครอง ส่วนการยื่นฟ้องคดีแพ่งข้อหาละเมิด ผิดนัดชำระหนี้ยังต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาชัดเจนกว่านี้รวมถึงส่วนของคดีอาญาด้วยที่ยังต้องรอการไต่สวนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากอำนาจสอบสวนข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นอำนาจของ ป.ป.ช. ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเห็นการฟ้องในคดีชาวนาเป็นคดีแรกแน่นอน

ส่วนทาง นายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายกสภาทนายความ ก็เปิดเผยว่า ตามที่สภาทนายความได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำให้ที่ประชุมมีมติให้ฟ้องนายรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายข้าว กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ธนคารเพื่อเอกรเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) ฐานละเมิดทางปกครองต่อศาลปกครองทั่วประเทศ โดยมีชาวนาเป็นโจทก์กว่า 2.4 หมื่นคน และมีจำนวนทุนทรัพย์นับแสนล้านบาท สำหรับทางปฏิบัตินั้นจะให้ประธานสภาทนายความแต่ละจังหวัดมา



รับคำฟ้องกลางคือฟ้องเหมือนกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ในส่วนของรัฐที่ไม่ออกใบประทวนให้ชาวมาซึ่งถือว่าเป็นการกีดกันผู้ที่มีมติให้เตรียมฟ้องคดีแพ่งด้วย

ขณะที่ นายปานเทพ กิตติธรรมสารกุล ประธาน ป.ป.ช. ก็กล่าวถึงกรณีกลุ่ม กวป.ปึก หลักชุมนุมหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. ที่สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ว่า ในวันที่เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปทำงานได้แต่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจึงจะประชุมหาสถานที่ทำงานใหม่ตามความเหมาะสม ส่วนที่ถูกพุ่งเป้าโจมตีว่า ป.ป.ช. เรงัดแต่เรื่องโครงการจำนำชาวนั้น ออกมาบอกว่าเราทำงานตามหน้าที่ซึ่งมีกรอบระยะเวลาชัดเจน ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน โดยหลังจาก น.ส.อึ้งลักขณา ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ทนายความมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจากนี้จะต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน 15 วัน ขอยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมาก

ด้าน นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ชุมนุมที่จะเพนปิดทางเข้าออกเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำงานได้นั้นคงปล่อยให้พวกเขาปฏิบัติตาม เช่นนั้นไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มจากการเจรจาถ้าไม่ได้คงต้องไปแจ้งความเอาผิดเพื่อให้ออกหมายจับ 5 แกนนำอยู่ระหว่าง

รวบรวมหลักฐานไว้แล้ว โดยเฉพาะแกนนำที่มีหมายจับติดตัวอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับและละเว้นไม่ได้เด็ดขาด ที่สำคัญคือขอให้ประชาชนดูการทำงานของ ป.ป.ช. ก่อนที่เราทำงานตรงไปตรงมาแค่ไหน อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเลยเถิด

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวมาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากเป็นเพียงการดำเนินการทางปกติของธนาคารเท่านั้น ขณะที่ข้อสังเกตเรื่องภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการรับบริจาคเงินหรือส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในรูปแบบที่ต้องการรับผลตอบแทนในอัตรา 0.83% นั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลใหม่ ที่ต้องมีการตั้งงบประมาณชัดเจนเพราะเรื่องนี้มีมติ ครม. ที่กำหนดไว้ว่าให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ (ทีเอสเอ) ในส่วนของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวมาและให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

ส่วนที่พรรคเพื่อไทย นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็แถลงถึงการจ่ายเงินให้กับชาวนาว่าในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการจำนำข้าวฤดูกาล 56/57 ซึ่งชาวนาที่ยังไม่ได้เงินรวม 1.3 แสนล้านบาท รัฐได้แก้ปัญหาด้วยการพยายามหาเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอเงินจากการระบายข้าวมาจ่ายให้กับชาวนาโดยทาง ครม. ได้มีมติอนุมัติเงิน 2 หมื่นล้านบาท จากงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉิน เหลือเพียงรอความเห็นชอบจาก กกต. เท่านั้น จึงอยากให้ กกต. เห็นแก่ชาวนารับพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว

ล่าสุด นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ทาง กกต. ได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมายังกระทรวงพาณิชย์แล้วโดยเห็นชอบในส่วนของกรณีเสนอขอใช้งบกลางประจำปี 57 จำนวน 712 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายให้กับชาวนาที่เข้าโครงการจำนำข้าวประจำปี 56/57 ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเร่งเสนอให้สำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินให้กับ ธ.ก.ส. ที่เตรียมเรื่องเอกสารไว้ก่อนแล้ว คาดว่าชาวนาจะได้รับเงินภายในสัปดาห์หน้า

วันเดียวกัน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สดง. ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สดง.ส่วนกลางและพิษณุโลก เข้าตรวจโรงสีเกษตรกรไพศาล วิทยกิจจำกัด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่มีข้าวเปลือกอยู่ทั้งหมด 19,800 กระสอบ หลังมีรายงานว่ากระสอบข้าวมีรอยค่างและมีเชื้อรา โดยจากการตรวจพบว่า กองกระสอบข้าวสูง 30 ชั้น ล้มระเนนระนาดไม่มีการเคลียร์ขนย้ายทั้งยังเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ บั่นเป็นแบ่งคิดค่ากระสอบประมาณกว่า 6,600 กระสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงสีอ้างว่าพันธุ์กรมควันในจุดดังกล่าวไม่ถึง เนื่องจากอุยุริมโกดังซึ่งกองข้าวเสื่อมคุณภาพดังกล่าวเป็นข้าวเมื่อปี 54/55 วันที่รับมอบ 30 พ.ย. 54 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 55 จาก หจก.หรมพิรามชัยศิริ 2 และ หจก.ลิ้มเจริญ วิทยกิจ และโรงสีสันติ

โดยระหว่างการตรวจพบข้าวเสื่อมคุณภาพนั้นในตอนแรกทางคณะ สดง. ถูกพาไปตรวจในจุดที่มีข้าวคุณภาพดีกองอยู่เท่านั้น

ส่วนบริเวณที่มีข้าวเสื่อมจะมีเจ้าหน้าที่โรงสีคอยกันเอาไว้ไม่ให้ไปดูกระทั่งคณะตรวจสอบบางรายเกิดไปพบเห็นจากหนูและนกตายซึ่งความจริงแตก จากนั้น นายประจักษ์ได้สั่งให้อายัดโรงสีอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อนำข้าวไปตรวจหาเชื้ออื่นอีกทั้งต้องการทราบว่าเป็นข้าวในไร่นาพื้นที่พิษณุโลกหรือเป็นข้าวสามสิบลีที่มาจากนอกประเทศกันแน่รวมทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวทั้งหมดด้วย ซึ่งความเสียหายทางบริษัทเซอร์เวเยอร์ต้องรับผิดชอบ.



ส่งอายุคข้าว3โด่งพิษณโลก

สตง.ตรวจพบข้าวปี'54/55เน่า2,000ตัน

ชวนาอุตรดิตถ์ไวยโรงสีกตราคาซื้อ

โพสต์ทูเดย์ ▶ สตง.ส่งอายุคข้าว 3 โด่งพิษณโลก หลังตรวจพบข้าวเน่า 2,000 ตัน ชวนาอุตรดิตถ์ทุกครั้โรงสีกตราคาซื้อ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมคณะ เข้าตรวจโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/2555 ของรัฐบาลที่โรงสีเกษตรไพศาลชัยกิจ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก หลัง

พบกระสอบข้าวมีรอยด่างและมีเชื้อรา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบข้าวเสื่อมคุณภาพปนเป็นแป้งคากกระสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์อร์อ้างว่าพันฉัตรมควันไม่ถึงเนื่องจากอยู่ริมโกดัง ส่วนข้าวเปลือกกองไว้จำนวน 30 ชั้นล้ม ไม่สามารถเคลียร์ขนย้ายได้ เป็นกองข้าวปี 2554/2555 วันที่รับมอบ 30 พ.ย. 2554-12 ม.ค. 2555 จำนวน 1.98 หมื่นกระสอบ จาก หจก.พรหมพิรามชัยศิริ 2 และ หจก.ลุ่มเจริญชัยบุญกิจ และโรงสีสันติ เป็นข้าวหอมจังหวัด

รหัส พล.03 04 05 ปี 2555 ผู้สื่อข่าวรายงาน อย่างไม่รู้ก็ตาม ระหว่างการตรวจภายในโกดังของ สตง. พบพิรุณ เนื่องจากคณะของ สตง.ทั้งคณะ ถูกพาไปตรวจสภาพข้าวคุณภาพดีๆ ขณะที่ข้าวเสื่อมคุณภาพปนเหมือนแป้งนั้นถูกพบ เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กันพื้นที่ไม่ให้เดินทางไปดู และเจาะข้าวเสื่อมคุณภาพกระทั้งสื่อมวลชนรุมเข้าไปถ่ายรูปจนกระทั่งคณะ สตง. ทราบเรื่อง จึงรีบไปตรวจสอบข้าวกระสอบดังกล่าว ที่มีสภาพปนขาวเหมือนผงแป้ง ต้องการเก็บตัวอย่างหาดีเอ็นเอที่ห้องแล็บ เพราะข้าวเสียหายหนัก อีกทั้งมีหนูตายบนพื้น ขณะที่บนกองข้าว 30 ชั้นก็มีนกตายจำนวนหนึ่ง นายประจักษ์ เปิดเผยว่า มาตรวจยึด

อายุค 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย เพื่อนำข้าวไปตรวจดีเอ็นเอ 4 วัน เพราะต้องการทราบว่าเป็นข้าวในโซนพื้นที่พิษณุโลกหรือเป็นข้าวสววมลพิษจากนอประเทศ ด้าน นายสิทธิชัย เจริญชนะจินดา นายกเทศมนตรี ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนจากชวนา จ.อุตรดิตถ์ จำนวนมากที่นำข้าวไปขายให้กับโรงสีข้าวถูกกดราคาเหลือเพียงตันละ 2,200 บาท จากปกติตันละ 6,500 บาท ซึ่งโรงสีอ้างว่าสารพัดเหตุผล แต่แท้จริงแล้วฉวยโอกาส ลั่นโครงการรับจำนำข้าววันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา กดราคาซื้อ ซึ่งชวนาจำใจขายเพราะต้องการเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากข้าวจำนำงวดที่แล้วส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงิน ■



ขยายเงินอีก 4 แสนต้น

พล.จ่อเซ็นจีทูจีค่าข้าว 712 ล้านบาท

พล.ชายข้าวให้เงินอีก 4 แสนต้น เตรียมเซ็น จีทูจี คัดส่งให้เดือนเม.ย. เผยยอดขายเดือน ก.พ. 8.แสนต้น เชื่อเดือนมี.ค. □ อ่านต่อหน้า 16

● 4 แสนต้น □ ต่อจากหน้า 1
มีเงินจ่ายชาวนา 5 หมื่นล้าน 'วราเทพ' บัดกต. เร่งพิจารณาฯ 2 หมื่นล. โดยด่วน วอนให้ เห็นใจชาวนา 'ธีระชัย' อัดตั้งกองทุนช่วย ชาวนาผิดกฎหมาย คลังชี้หน้าที่รัฐบาลรับผิดชอบคอกเบี้ยกองทุน 'บักแจ๊ด' ปัดใช้ฯฯ กทท.ซื้อพันธบัตร

★ พล.จ่อขายข้าวให้จีน 4 แสนต้น

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนจำนวน 1 ล้านตันต่อปีว่า เพิ่งได้รับรายงานจาก นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนว่า ได้ตกลงลงนามขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีนล็อตแรก 4 แสนต้น โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญากับรัฐบาลจีนภายในเดือนมี.ค. และน่าจะส่งมอบข้าวในจำนวนดังกล่าวให้กับจีนได้ในเดือนเม.ย. เบื้องต้นรัฐบาลจีนยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดว่าจะไม่ผูกพันกับรัฐบาลต่อไปและในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้ ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้รัฐบาลจีนหากรัฐบาลต่อไปไม่เห็นด้วยกับสัญญานี้

★ อุดระบายนข้าว-จ่ายชาวนา

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวอีกว่า ส่วนการระบายข้าวในเดือนก.พ. ซึ่งตั้งเป้าระบายในสต็อกของรัฐบาลให้ได้ 1 ล้านตันต่อเดือน เพื่อให้ได้เงิน 8,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ในเดือนก.พ. ยอดระบายข้าวได้แล้วรวม 8 แสนต้น ส่วนหนึ่งเป็นการระบายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเทค) ได้อีก 1.1 แสนต้น ส่วนเงินจะทยอยเข้ามาตามการส่งมอบข้าวให้ออกชน ซึ่งมั่นใจว่าระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. จะมีเงินเข้ามาจากการระบายข้าวเดือนละประมาณ 8,000

ล้านบาท รวมเงินจากการระบายข้าว 2.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่รัฐบาลยืมจากบกลางที่จะนำไปจ่ายค่ารับจำนำข้าวอีก 2 หมื่นล้านบาท และอีก 712 ล้านบาท ที่จะจ่ายให้เกษตรกร 3,900 ราย ซึ่งค้างจ่ายมาตั้งแต่ปีการผลิต 2555/2556 ทำให้มีเม็ดเงินจ่ายให้ชาวนาในเดือนมี.ค.ประมาณ 4.5-5 หมื่นล้านบาท

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวต่อว่า ในส่วนเงิน 712 ล้านบาท รัฐบาลยังรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากกคต. เพื่อส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยที่ธ.ก.ส.เตรียมการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว คาดชาวนาจะได้รับเงินภายในสัปดาห์หน้า

★ บักกต.เร่งพิจารณาฯ 2 หมื่นล.

ที่พรรคเพื่อไทย นายวราเทพ รัตนากร ปฏิบัติหน้าที่ รมต.ประจำสำนักนายกฯ และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีชาวนายังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาโดยเฉพาะการหาเงินหมุนเวียน ในส่วนชาวนาที่ขังไม่ได้เงินรอบการผลิต 2555/2556 ประมาณ 3,900 กว่าราย ใน 5 จังหวัด รวม 712 ล้านบาทนั้น รัฐบาลอนุมัติงบกลางฉุกเฉิน เพื่อสำรองจ่ายไปแล้ว ขณะที่ กคต.ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้อัดส่งมติไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หวังว่า กคต.จะจัดส่งมติดังกล่าวมาให้รัฐบาลโดยเร็ว

นายวราเทพกล่าวอีกว่า ส่วนชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวในปีการผลิต 2556/2557 งบประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาทนั้น กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งระบายข้าว เพื่อนำเงินมาจ่ายชาวนา แต่ยังไม่เพียงพอให้ชาวนาได้รับเงินพร้อมกัน ทางออกคือกระทรวงการคลังกำลังหาแหล่งเงินกู้ เพื่อมาเป็นทุน หมุนเวียน ขณะที่มาตรการเร่งด่วนนั้นรัฐบาลจะใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 2 หมื่นล้านบาท โดย

ถึงเมื่ออยู่ในอัตราที่ต่ำมากไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จะมีปัญหา หากขอให้รัฐบาลหน้าช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ เนื่องจากภาวะดอกเบี้ยดังกล่าวแม้จะต่ำเท่าใดก็ตาม แต่การผูกพันรัฐบาลใหม่จะคิดกฎหมาย